

DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong chuẩn bị kế hoạch, tổ chức luyện tập và bảo đảm tốt mọi mặt phục vụ cho diễn tập. Để hoàn thành tốt

diễn tập và nhiệm vụ công tác PCTT và TKCN, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập và các lực lượng tham gia diễn tập nắm vững nội dung, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, để cao trách nhiệm ở từng cương vị, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mục tiêu diễn tập đề ra. Trong chỉ huy, chỉ đạo diễn tập phải bám sát phương châm, nguyên tắc, xử lý tình huống linh hoạt, chính xác, kịp thời

và bảo đảm an toàn về người, trang bị, phương tiện, tổ chức rút kinh nghiệm sau diễn tập và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng quán triệt tốt nhiệm vụ được giao, xác định PCTT và TKCN là nhiệm vụ thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống thiên tai đến các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhân dân, 14 tàu, 10 ca nô, 7 ôtô... Các lực lượng tham gia diễn tập đã triển khai kế hoạch theo 3 tình

huống giả định: tình huống thứ nhất, có khoảng 150 người dân đã được thông báo, vận động nhưng vẫn cố tình không vào nơi tránh trú bão an toàn; tình huống thứ hai, dù đã có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng một số phương tiện vẫn cố tình ra biển để khai thác hải sản, các lực lượng tổ chức ngăn chặn, cưỡng chế, sắp xếp phương tiện vào an toàn tránh trú bão ở xã Thái Thượng; tình huống thứ ba, tổ chức cứu, kéo tàu gặp sự cố trôi dạt vào nơi neo đậu an toàn.

Qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCTT và TKCN của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân; đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong chỉ đạo, chỉ huy, khả năng hiệp đồng, xử lý các tình huống trong PCTT và TKCN có thể xảy ra trên địa bàn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập đã tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng thời khen thưởng 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.



Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.



KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

tại các địa phương có đất bị thu hồi để phục vụ dự án là 5.736 người. Huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng phương án bố trí, cơ cấu lại lao động sau khi thực hiện dự án, trong đó đề nghị UBND tỉnh đưa tu xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Ninh Quỳ thuộc địa phận xã An Ninh, An Quý để sớm thu hút các doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Về việc di dời thôn Bắc Dũng nằm trong vùng quy hoạch của dự án, qua nghiên cứu, khảo sát, xã An Đông đề nghị khu đất tái định cư đặt tại vị trí đồng Ngệ, đồng Me ở thôn Đông Lễ Văn, xã An Đông và một phần

đất của xã An Thái, diện tích 9,3ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ cũng đã trình bày vị trí, quy mô và quy hoạch nghĩa trang mới tại các xã trong vùng dự án. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác khảo sát, thống kê của huyện Quỳnh Phụ chuẩn bị cho dự án. Đồng chí yêu cầu huyện và các xã trong vùng dự án quản lý trật tự, an toàn xã hội điểm, chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh để tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động, trong đó có 2 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp KH và CN, 1 doanh nghiệp đang trong quá trình ươm tạo. Khi được công nhận là doanh nghiệp KH và CN, các doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Với mục tiêu phát triển hệ thống doanh nghiệp KH và CN trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm, dự thảo đề án để ra mục tiêu phần

đầu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có ít nhất 9 doanh nghiệp KH và CN, đến năm 2030 có 30 doanh nghiệp KH và CN. Để thực hiện mục tiêu trên, dự thảo đề án đưa ra các giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập; thực hiện chế độ ưu đãi với doanh nghiệp KH và CN; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực KH và CN.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng đề án đồng thời yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ bổ sung một số đánh giá cụ thể về thực trạng doanh nghiệp và nêu rõ mục tiêu phần đầu. Về giải pháp, cần nêu nội dung từng giải pháp và có lộ trình cụ thể; rà soát cơ chế, chính sách ưu đãi của trung ương, địa phương giúp doanh nghiệp hiểu được lợi ích khi trở thành doanh nghiệp KH và CN; làm rõ vai trò của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc hỗ trợ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự của các cơ quan tố tụng thời gian qua bảo đảm đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung thấp. An ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Tại buổi thẩm tra, lãnh đạo các ngành đã giải trình, làm rõ một số vấn đề về việc đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; tỷ lệ thu hồi tài sản vi phạm; công tác cải tạo không giam giữ; tình hình tai nạn giao thông; công khai bản án...

các báo cáo đề trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. Tăng cường phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ án bị trả hồ sơ để điều tra lại hoặc điều tra bổ sung từ hai lần trở lên; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác pháp chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động tố tụng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tố tụng...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

kinh doanh do thanh niên làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ thành phố tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo", nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên thành phố phấn đấu 100% cán bộ, 90% ĐVTN được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của đoàn các cấp; tập hợp trên 80% thanh niên tham gia tổ chức đoàn, hội; 100% tổ chức đoàn, đội thực hiện tốt công tác giáo dục thanh niên nhi; 100% cán bộ đoàn các cấp được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ công tác thanh niên; 100% đoàn cơ sở

xây dựng và triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên; 85% đoàn xã, phường có mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi; có ít nhất 8 - 10 công trình thanh niên về xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới...

và nhân dân thành phố cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tập trung xây dựng quan hệ đoàn kết, đồng nhất trong lãnh đạo và hoạt động của đoàn; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng và đa dạng hóa hình thức tập hợp thanh niên. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; các hoạt động cần bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thanh niên, nhi đồng; chú trọng hoạt động đội trên địa bàn dân cư.

Sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 27/6, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn, hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương, đơn vị, thu hút

đồng đảo thanh thiếu nhi tham gia, đặc biệt là các hoạt động chào mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, các phong trào xây dựng nông thôn mới, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng hành với thanh niên trong ngành nghề, việc làm... Từ đầu năm đến nay, các cấp

bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh có 67 công trình, 515 buổi việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; 25 công trình, 372 phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; phối hợp tặng 7.115 suất quà (tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng); tổ chức 11 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 2.572 đơn vị máu; tổ chức 37 hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.615 lượt

đối tượng chính sách, trẻ em nghèo; hỗ trợ 263 triệu đồng xây dựng 12 nhà tình nghĩa... Bên cạnh đó, toàn tỉnh tổ chức 53 hoạt động tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho 21.235 lượt đoàn viên thanh niên, thành lập mới và duy trì hoạt động của 136 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Toàn tỉnh đã giới thiệu 1.712 đoàn viên thanh niên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 512 đoàn viên thanh niên ưu tú đã được kết nạp Đảng... 6 tháng cuối năm, các cấp

bộ đoàn, hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022... Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

TIẾP XÃ GIAO ĐOÀN CÁN BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/6, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tiếp xúc giao đoàn cán bộ Liên hiệp Cựu chiến binh tỉnh Bò Kẹo (Lào) do đồng chí Sầm Chít Sơn Phi Thắc, Phó Chủ tịch Liên hiệp Cựu chiến binh tỉnh Bò Kẹo làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu tóm tắt về lịch sử, mảnh đất, con người Thái Bình; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của các cấp hội cựu chiến binh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí mong muốn hai địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động để góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo y khoa cho du học sinh Lào tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Thay mặt đoàn cán bộ Liên hiệp Cựu chiến binh tỉnh Bò Kẹo, đồng chí Sầm Chít Sơn Phi Thắc cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị của Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình và Hội Cựu chiến binh tỉnh trong chuyến sang thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác lần này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày kỷ Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017); đồng thời, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết giữa hai bên nhằm thực hiện văn bản ghi nhớ giữa hai tổ chức hội.

HỘI CỰU CHIẾN BINH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB các cơ quan tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội; phấn đấu giữ vững nền nếp sinh hoạt của tổ chức hội; hàng năm có 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở hội yếu kém; 95% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có từ 30% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu của Hội CCB các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỞI DOANH NGHIỆP TỈNH Đâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Chiều ngày 27/6, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) khởi doanh nghiệp tỉnh tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Hưởng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB khởi doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các đại biểu dự Đại hội đã thấp hương thành kính tri ân và tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh các liệt sĩ, Hội CCB khởi doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo một số kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào thi đua của Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Mỗi hội viên đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; ra sức thi đua, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên các mặt công tác, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau lễ dâng hương, Hội CCB khởi doanh nghiệp tỉnh tổ chức phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội CCB khởi doanh nghiệp tỉnh lần thứ III.

Hội thảo du học "Nâng tri thức - Sáng tương lai"

Sáng ngày 27/6, tại Nhà văn hóa huyện Đông Hưng, Công ty Cổ phần Asahi Group tổ chức hội thảo du học "Nâng tri thức - Sáng tương lai".

Với các chương trình du học của Công ty Cổ phần Asahi Group, học viên có thể đi du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh, Mỹ... với các mức học bổng khác nhau từ 30 - 70%, danh học bổng toàn phần cho những học viên giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong quá trình học tập, ngoài thời gian học tại trường, Công ty sẽ giới thiệu các việc làm thêm với mức lương từ 30 - 50 triệu đồng/tháng để học viên chi trả học phí và sinh hoạt hàng ngày. Công ty cam kết sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng để làm thủ tục xuất cảnh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển:

- 1. Số lượng và chi tiết: - 01 chỉ tiêu (nữ): chuyên ngành đào tạo viên chức làm công tác Hành chính tổng hợp
2. Tiêu chuẩn: - Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đúng với chuyên ngành cần tuyển
- Độ tuổi không quá 35 tuổi
- Ưu tiên con thương binh, liệt sĩ, thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ và những người có kinh nghiệm công tác ở các cơ quan, đơn vị từ 1 năm trở lên và những người đã hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên ngành.
- Có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành Điện ảnh.
3. Hồ sơ dự tuyển gồm: - Đơn xin dự tuyển theo mẫu; - Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú); - Bằng tốt nghiệp THPT; - Bản sao giấy khai sinh; - Bản photo công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả toàn khóa học; - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị; - Các giấy tờ kèm theo có liên quan đến hồ sơ; - 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; Hồ sơ nộp tại Văn phòng Trung tâm các ngày làm việc trong giờ hành chính. (Trường hợp không trúng tuyển không trả lại hồ sơ).